

Ghi hình chương trình giao lưu nghệ thuật mừng Đảng - mừng xuân Nhâm Dần 2022

Trung tâm Thanh thiếu niên tỉnh và tổ chức ghi hình chương trình giao lưu nghệ thuật mừng Đảng - mừng xuân Nhâm Dần 2022; kỷ niệm 60 năm ngày Bác Hồ về thăm Thái Bình lần thứ tư (26/3/1962 - 26/3/2022), 55

năm ngày Bác Hồ về thăm Thái Bình lần thứ năm (31/12/1966 - 31/12/2021), chào mừng đại hội đoàn thanh niên các cấp nhiệm kỳ 2022 - 2027.

Do diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, Trung tâm Thanh thiếu niên tỉnh không tổ chức biểu diễn phục vụ trực tiếp, thay vào đó tổ chức ghi hình chương trình giao lưu nghệ thuật để phục vụ nhu cầu thưởng thức văn hóa văn nghệ của người dân nói chung, thanh

thiếu nhi nói riêng. Chương trình gồm các phần: giao lưu với lãnh đạo, cán bộ Trung tâm Thanh thiếu niên tỉnh và các em đã, đang sinh hoạt tại các câu lạc bộ của Trung tâm đã tham gia, đạt giải trong các cuộc thi tìm kiếm tài năng các cấp và các tiết mục văn nghệ với chủ đề ca ngợi Đảng, Bác Hồ, tình yêu quê hương, đất nước, tình cảm của thanh thiếu nhi Thái Bình với Bác Hồ.

HỖ TRỢ TIÊU THỤ NÔNG SẢN...

(Tiếp theo trang 1)

Ngành nông nghiệp phối hợp với các huyện, các xã thực hiện mô hình và đơn vị tư vấn xây dựng bao bì, nhãn mác; xây dựng nhãn hiệu và thương hiệu nông sản, trang điện tử, chứng nhận chất lượng và truy xuất nguồn gốc; xây dựng cửa hàng giới thiệu và bán sản phẩm tại địa phương. Các sản phẩm như gạo làng Keo, gạo chợ Gốc, gạo làng Giảng, gạo Thơm 14/10... đã đủ các điều kiện để tham gia trên các sàn thương mại của Việt Nam và quốc tế.

Tại hội nghị, đại diện Công ty Cổ phần Tập đoàn Lộc Trời chỉ nhánh Thái Bình đã thông tin tới các HTX tham gia mô hình về cách thức tổ chức chuỗi liên kết của Tập đoàn trong sản xuất lúa bền vững, bảo đảm các tiêu chí xuất khẩu sang các nước Nhật Bản, Mỹ... cũng như định hướng của Tập đoàn trong mô hình liên kết sản xuất, tiêu thụ lúa gạo an toàn tại Thái Bình. Đại diện Bưu điện Thái Bình hướng dẫn cho các HTX tham gia sàn thương mại điện tử Postmark: đăng ký tài khoản, thanh toán điện tử và các tác nghiệp đưa sản phẩm lên sàn; xây dựng quy trình đóng gói - kết nối - giao nhận trong quá trình kết nối mua bán trên sàn; kiểm tra, giám sát việc bảo đảm chất lượng, an toàn thực phẩm các sản phẩm nông nghiệp đưa lên sàn giao dịch Postmark...

KUÂN PHƯƠNG

Đại hội điểm đoàn thanh niên cấp cơ sở nhiệm kỳ 2022 - 2027

* Ngày 15/1, Đoàn Thanh niên xã Quỳnh Hội (Quỳnh Phụ) tổ chức Đại hội đại biểu nhiệm kỳ 2022 - 2027. Đây là đơn vị được Tỉnh đoàn chọn làm điểm đại hội cấp xã, phường, thị trấn. Đại hội được tổ chức bảo đảm thực hiện nghiêm các quy định về phòng, chống dịch Covid-19.

Nhiệm kỳ 2017 - 2022, Đoàn Thanh niên xã Quỳnh Hội đã triển khai có hiệu quả các phong trào, chương trình gắn với việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị của địa phương, thu hút đông đảo thanh thiếu nhi tham gia, được đánh giá cao. Nổi bật là phong trào thanh niên tình nguyện, tuổi trẻ xã Quỳnh Hội đã phối hợp tặng quần áo, sách vở, quà với tổng trị giá hơn 130 triệu đồng, tặng 54 đàn gà khản

quàng đồ trị giá 11 triệu đồng cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn; tặng vật tư y tế, nhu yếu phẩm cho công tác phòng, chống dịch; nhiều đoàn viên, thanh niên đã tích cực tham gia hiến máu tình nguyện. Bên cạnh đó, chương trình đồng hành với thanh niên lập thân, lập nghiệp được Đoàn Thanh niên xã tích cực triển khai, trên địa bàn xã có nhiều thanh niên làm kinh tế có thu nhập khá cao. 5 năm qua, toàn xã có 18 đồng chí vinh dự được đứng trong hàng ngũ của Đảng.

Nhiệm kỳ 2022 - 2027, Đoàn Thanh niên xã Quỳnh Hội tiếp tục đổi mới nội dung, hình thức, phương pháp tổ chức phong trào, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ đoàn, mở rộng mặt

trần đoàn kết, tập hợp thanh niên; tích cực, chủ động tham gia xây dựng Đảng, chính quyền, tạo động lực thúc đẩy phong trào thanh niên gắn với nhiệm vụ chính trị của địa phương, góp phần xây dựng Quỳnh Hội phát triển nhanh và ổn định.

Tại Đại hội, Đoàn Thanh niên xã Quỳnh Hội được nhận cờ đơn vị xuất sắc trong công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi giai đoạn 2017 - 2022 của Tỉnh đoàn, ra mắt Câu lạc bộ thanh niên phát triển kinh tế của xã. Các đại biểu đã bầu Ban Chấp hành Đoàn Thanh niên xã nhiệm kỳ 2022 - 2027, bầu đoàn đại biểu dự Đại hội đại biểu Đoàn Thanh niên huyện Quỳnh Phụ nhiệm kỳ 2022 - 2027.

* Sáng ngày 16/1, Đoàn Thanh niên xã Tân Lập tổ chức Đại hội đại biểu nhiệm kỳ 2022 - 2027. Đây là đơn vị được Huyện đoàn Vũ Thư lựa chọn làm điểm để rút kinh nghiệm tổ chức đại hội đại biểu đoàn các xã, thị trấn, cơ quan, đơn vị trên địa bàn.

Đoàn Thanh niên xã Tân Lập hiện thu hút gần 1.700 đoàn viên, thanh niên, sinh hoạt tại 9 chi đoàn thôn và nhà trường. Nhiệm kỳ qua, Đoàn xã tổ chức 35 đợt ra quân tổng vệ sinh, xử lý 2 điểm đen về môi trường. Đoàn xã và các chi đoàn vận động các nguồn kinh phí trao hàng trăm suất quà, trị giá 250 triệu đồng cho học sinh nghèo; hỗ trợ 37 triệu đồng cho 5 gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn; đảm nhận 11 địa chỉ xanh tình nguyện và tiếp sức đến trường; trao 95 suất quà, trị giá gần 24 triệu đồng cho gia đình người có

PHƯƠNG CHI - QUỲNH LƯU

CÔNG ĐOÀN CÁC KHU CÔNG NGHIỆP TỈNH Trao 192 suất quà tết cho công nhân có hoàn cảnh khó khăn



Lãnh đạo Liên đoàn Lao động tỉnh trao quà tết cho công nhân có hoàn cảnh khó khăn.

Tại Công ty TNHH Poongshin Vina (khu công nghiệp Phúc Khánh, thành phố Thái Bình), Công đoàn Các khu công nghiệp tỉnh vừa tổ chức chương trình "Tết sum vầy 2022" cho công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn.

Tại chương trình, Liên đoàn Lao động tỉnh, Ban Quản lý Khu kinh tế và các khu công nghiệp tỉnh và Công đoàn Các khu công nghiệp tỉnh đã trao 192 suất quà cho công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn thuộc Công ty TNHH Poongshin Vina, mỗi suất trị giá 700.000 đồng. Việc trao quà thực hiện nghiêm theo đúng các quy định về phòng, chống dịch Covid-19.

Đây là hoạt động ý nghĩa nhằm chia sẻ khó khăn với công nhân lao động trong bối cảnh doanh nghiệp bị ảnh hưởng trực tiếp bởi dịch Covid-19, qua đó giúp người lao động đón tết vui vẻ, đầm ấm.

NGUYỄN CƯỜNG

Trao quà thiết yếu cho phụ nữ di cư gặp khó khăn bởi dịch Covid-19



Lãnh đạo Trung ương Hội LHPN Việt Nam trao quà thiết yếu cho phụ nữ di cư gặp khó khăn bởi dịch Covid-19 trên địa bàn huyện Hưng Hà.

Sáng ngày 16/1, Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) Việt Nam, Tổ chức UN Women (tổ chức Liên hợp quốc về bình đẳng giới và trao quyền cho phụ nữ), Tổ chức ILO (tổ chức Lao động quốc tế) tại Việt Nam hỗ trợ thực hiện chương trình di cư an toàn và bình đẳng (Safe and Fair Migration) phối hợp với Hội LHPN tỉnh Thái Bình, huyện Hưng Hà tổ chức chương trình "Tết san sẻ yêu thương" trao tặng 83 suất quà cho phụ nữ di cư đi làm ăn xa trở về địa phương, chịu ảnh hưởng nặng nề của dịch Covid-19 trên địa bàn với mỗi suất quà trị giá trên 50 USD.

Đây là hoạt động ý nghĩa giúp phụ nữ di cư trở về giảm bớt khó khăn trong tình hình dịch Covid-19, đồng thời động viên khích lệ phụ nữ vươn lên ổn định cuộc sống.

Tại hội nghị, các chi em còn được Trung ương Hội LHPN Việt Nam truyền thông các kiến thức về phòng, chống bạo lực gia đình đối với phụ nữ như: Luật Bình đẳng giới, Luật Phòng, chống bạo lực gia đình, hướng dẫn cách giải quyết, kỹ năng tự vệ, phòng, chống bạo lực gia đình cho phụ nữ.

BẢO AN

TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN TIỀN HẢI Cấp thuốc, khám bệnh miễn phí cho người cao tuổi

Sáng ngày 16/1, Trung tâm Y tế huyện Tiên Hải phối hợp với Đoàn Thanh niên xã Nam Trung tổ chức khám bệnh, cấp thuốc miễn phí cho 150 người cao tuổi.

Tại sự kiện, người cao tuổi được khám tổng quát, siêu âm, đo huyết áp, được tư vấn kiến thức về chăm sóc sức khỏe, chế độ ăn uống hợp lý, đầy đủ dinh dưỡng, rèn luyện thân thể để tăng cường sức khỏe và phòng ngừa bệnh tật, đặc biệt là một số bệnh thường gặp ở người cao tuổi như tim mạch, đái tháo đường...; sau khám, mỗi người đều được cấp thuốc bổ miễn phí.

Đây là hoạt động thiết thực của Trung tâm Y tế huyện Tiên Hải và Đoàn Thanh niên xã Nam Trung thể hiện sự quan tâm chăm lo ngày càng tốt hơn đối với sức khỏe của người cao tuổi trên địa bàn.

HỒNG HẠNH

NGÀY HỘI "CHỦ NHẬT ĐỎ"...

(Tiếp theo trang 1)



Sinh viên các trường đại học, cao đẳng tham gia hiến máu tình nguyện tại ngày hội "Chủ nhật đỏ".

khu vực hiến máu rộng rãi, bảo đảm công tác phòng, chống dịch Covid-19.

Với vai trò cơ quan thường trực của Ban Chỉ đạo vận động HMTN tỉnh, Hội Chữ thập đỏ tỉnh thường xuyên tổ chức nhiều sự kiện hiến máu tạo dấu ấn, thực đẩy mạnh mẽ phong trào HMTN như: "Lễ hội

xuân hồng", "Những giọt máu hồng hè", "Hành trình đỏ"... Năm nay là năm thứ mười Thái Bình tiếp tục là 1 trong 43 tỉnh, thành phố tổ chức hưởng ứng ngày hội "Chủ nhật đỏ". Đây là sự kiện ý nghĩa, giúp ngành y tế giải quyết tình trạng khan hiếm máu vào dịp Tết Nguyên đán hàng năm. Ông Vũ Đức

Điển, Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ tỉnh, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo vận động HMTN tỉnh cho biết: Ngày hội "Chủ nhật đỏ" là hoạt động khởi đầu cho phong trào HMTN năm 2022. Chúng tôi đã tích cực tuyên truyền về ý nghĩa của việc hiến máu cũng như ý nghĩa của ngày hội tới

đồng đảo các tầng lớp nhân dân, nhất là trong bối cảnh dịch Covid-19 đang diễn biến phức tạp như hiện nay. Tôi tin tưởng rằng với sự chỉ đạo của Ban Chỉ đạo vận động HMTN tỉnh, sự phối hợp của các cấp, các ngành và sự vào cuộc của các câu lạc bộ HMTN ở các trường đại học, cao đẳng trên địa bàn tỉnh, lượng máu thu hiến được sẽ đáp ứng nhu cầu máu trong dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần.

Với thông điệp "Hiến máu cứu người - Sinh mệnh của bạn và tôi", ngày hội "Chủ nhật đỏ" tại Trường Đại học Y Dược Thái Bình đã thu được 655 đơn vị máu an toàn. Trước đó, vào ngày 13/1, ngày hội "Chủ nhật đỏ" đã được tổ chức tại Trường Đại học Thái Bình, thu được 210 đơn vị máu an toàn.

Phát biểu tại ngày hội, đồng chí Trần Thị Bích Hằng, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo vận động HMTN tỉnh đề nghị Hội Chữ thập đỏ tỉnh và các đơn vị thành viên Ban Chỉ đạo vận động HMTN tỉnh tiếp tục phát huy những kết quả đạt được, có kế hoạch, giải pháp tham mưu kịp thời cho Ban Chỉ đạo tăng cường công tác tuyên truyền, vận động HMTN một cách thiết thực. Phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trong tỉnh tuyên truyền về tầm quan trọng, ý nghĩa của việc hiến máu đến cán bộ, công chức, viên chức,

đoàn viên, thanh niên, người lao động và mỗi người dân để việc hiến máu trở thành phong trào thường xuyên, hiệu quả. Phát triển, nhân rộng các mô hình làm tốt, làm hay như: thành lập câu lạc bộ hiến máu, tích cực vận động các cơ quan hiến máu, gia đình hiến máu... Phát huy hiệu quả vai trò của mạng lưới tình nguyện viên chữ thập đỏ trong công đồng, đặc biệt là việc nắm vững kiến thức, kỹ năng vận động, tuyên truyền của tình nguyện viên về hiến máu nhân đạo. Phối hợp chặt chẽ với ngành y tế tổ chức tốt việc thu nhận máu, điều phối nguồn máu, bảo đảm an toàn, đúng quy định, đáp ứng nhu cầu máu phục vụ cấp cứu, điều trị. Kịp thời biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân điển hình trong công tác tuyên truyền, vận động HMTN.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo vận động HMTN tỉnh mong muốn các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân tiếp tục quan tâm, hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi để các chương trình, hoạt động nhân đạo tiếp tục phát triển rộng khắp trong toàn tỉnh.

Nhân dịp này, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo vận động HMTN tỉnh, Trưởng Đại học Y Dược Thái Bình và Trưởng Đại học Thái Bình.

TIỀN HẢI Bảo đảm an ninh trật tự dịp Tết Nguyên đán

Tới điểm cuối năm và gần đến Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022, tình hình an ninh trật tự (ANTT) luôn diễn biến phức tạp, hoạt động của các loại tội phạm gia tăng. Do đó, Công an huyện Tiên Hải đã và đang triển khai đồng bộ các biện pháp đấu tranh trấn áp tội phạm, bảo đảm ANTT trên địa bàn.

Công an huyện đã đẩy mạnh tuyên truyền, vận động nhân dân chấp hành nghiêm chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nâng cao cảnh giác, phòng ngừa các loại tội phạm, đặc biệt là tội phạm trộm cắp, cướp giật tài sản dịp giáp Tết Nguyên đán. Chỉ đạo các đội nghiệp vụ, công an các xã, thị trấn tăng cường bám nắm địa bàn, chủ động nắm bắt các loại tội phạm, đối tượng có hành vi vi phạm pháp luật để đấu tranh, không để phát sinh "điểm nóng". Đồng thời, tăng cường công tác trinh sát, phối hợp với các ngành liên quan phát hiện, điều tra, xử lý các vi phạm về kinh tế như: gian lận thương mại, sản xuất và



Công an huyện Tiên Hải lập danh sách các loại vũ khí thô sơ do người dân giao nộp.

buôn bán hàng giả, nhất là các hàng vi sản xuất, vận chuyển, buôn bán vật liệu nổ, pháo nổ trái phép. Nắm chắc tình hình, quản lý chặt chẽ các đối tượng có tiền án, tiền sự, các đối tượng có biểu hiện phạm tội, tiến hành gọi hỏi, răn đe, lập hồ sơ đưa vào diện quản lý, phòng ngừa các hành vi phạm

tội, không để hình thành các ổ nhóm gây mất ổn định ANTT tại cơ sở trước, trong và sau Tết Nguyên đán. Trong những tháng qua, Công an huyện Tiên Hải đã giải quyết 87 đơn tố giác, tin báo về tội phạm; đã phối hợp điều tra, khám phá 57 vụ với 190 đối tượng; bắt 42 vụ với 70 đối tượng phạm tội, vi

phạm pháp luật về ma túy, thu giữ 19,7621g heroín, 22,5905g ma túy tổng hợp, đã khởi tố 40 vụ, 45 bị can, xử phạt hành chính 2 vụ với 16 đối tượng...

Thực hiện mệnh lệnh của Giám đốc Công an tỉnh, từ ngày 16/12/2021, Công an huyện Tiên Hải tổ chức lực lượng gồm cảnh sát giao thông, cảnh sát hình sự, an ninh cùng lực lượng công an các xã, thị trấn ra quân thực hiện cao điểm bảo đảm an toàn giao thông, trật tự xã hội tháng cuối năm và Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022. Tăng cường kiểm soát giao thông trên các tuyến đường, kiên quyết xử lý nghiêm các lỗi vi phạm là nguyên nhân trực tiếp gây ra tai nạn giao thông như: chạy xe quá tốc độ, vi phạm nồng độ cồn khi điều khiển phương tiện giao thông, vượt đèn đỏ... nhằm kiểm chế đến mức thấp nhất tình hình vi phạm cũng như giảm thiểu tai nạn giao thông trên địa bàn, giúp người dân khi tham gia giao thông được an toàn. Thời gian qua, Công an huyện phát hiện, xử lý 1.669 trường hợp, phạt tiền

MẠNH THẮNG